

วาระที่ 5.1.2 ขอความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  
ของ กฟผ. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง  
นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตาม พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 กฟผ. ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ หมวดที่ 7 การซื้อที่ดิน (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2559 และได้ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ กฟผ.  
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

1.2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐภายใต้พระราชบัญญัตินี้  
ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ กฟผ. ด้วย

1.3 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง กฟผ. นำระเบียบฯ ดังกล่าว มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย กฟผ. จะต้องพิจารณา  
ปรับปรุงแนวทางการจัดหาที่ดินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวข้างต้น

2. การดำเนินการ

2.1 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ  
กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ และติดตามผลการดำเนินงานจาก  
ส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าเขต (กฟข.) 12 เขต จากการติดตามพบว่า แผนงานส่วนใหญ่ของ  
โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ กฟผ. กำหนดไว้ แต่แผนงานการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง  
สถานีไฟฟ้าตามโครงการต่าง ๆ ดำเนินการจัดหาล่าช้า ไม่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนงานก่อสร้าง  
สถานีไฟฟ้าที่ต้องรองรับโหลดผู้ใช้ไฟ และส่งผลกระทบต่อแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบสถานีไฟฟ้า  
การก่อสร้างระบบสายส่ง และการออกแบบระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการเบิกจ่าย  
งบประมาณไม่เป็นไปตามที่ กฟผ. กำหนดไว้

2.2 ผวก. มีคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก) 362/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ก.ย. 2560 แต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด และพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้  
การจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ  
แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของโครงการที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



-2-

2.3 คณะกรรมการฯ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อที่ดินมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย

2.4 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น ต้องดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง “ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง” และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว

2.5 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้การจัดซื้อที่ดินล่าช้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.6 ต่อมา รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ (รผก.(กบ)) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดและพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตามโครงการ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2560 กับ ผวก. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 โดยมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 5.5 ข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.4 (3) ซึ่ง รผก.(กบ) ได้มีบันทึก ลว. 9 มี.ค. 2561 แก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบ)

### 3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ตาม พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กำหนดให้ คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมกิจการของ กฟผ.

3.2 คำสั่ง กฟผ. ที่ กฟผ. 5/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ กฟผ. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลับกรองระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

### 4. การพิจารณา

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

4.1 ยกเลิกแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ กฟผ. พ.ศ. 2559 ข้อ 5.2 การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสถานีลานไถ

4.2 ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ผวก. มีบัญชา ลว. 15 มี.ค. 2561 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบ



#### 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้เพิ่มเติมในส่วนของราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

#### 6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

#### การพิจารณาของกรรมการ กฟภ.

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ สอบถามว่า แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ฉบับใหม่ที่เปลี่ยนจากคณะกรรมการจัดหาที่ดินเป็นคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ ได้รวมการจัดหาที่ดินโดยการเช่าด้วยหรือไม่ เพราะถ้าเป็นคณะกรรมการจัดหาที่ดินชุดเดิมก่อนเข้ากระบวนการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 จะทำหน้าที่พิจารณาทั้งการจัดซื้อที่ดินและการเช่าที่ดิน

นายปิยพจน์ รุธิโร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า การนำเสนอครั้งนี้เป็นการจัดซื้อที่ดินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการเช่าที่ดินของ กฟภ. จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเช่า โดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมา กฟภ. ยังไม่มีการเช่าที่ดินระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นการเช่าที่ดินระยะสั้นเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งเป็นอำนาจของ ผวก. และมอบอำนาจตามลำดับชั้นลงไป

ประธานกรรมการ สอบถามว่า หากคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ กฟภ. แล้ว กระบวนการถัดไป กฟภ. จะดำเนินการอย่างไร

นายปิยพจน์ รุธิโร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า เมื่อคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องนำเสนอ ผวก. อนุมัติใช้แนวทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

นายดนุชา พิษยนันท์ กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า การจัดหาที่ดินก่อนเข้ากระบวนการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 จนถึงการจัดซื้อที่ดินตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 นั้น มีกระบวนการพิจารณาอย่างไร



-4-

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า กฟภ. ได้จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินสำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Flow Chart) อธิบายการดำเนินการแต่ละขั้นตอนไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งข้อแตกต่างคือ กรณีที่ดินที่เสนอขายมีราคาสูงกว่าผู้ประเมินอิสระ ตามแนวทางเดิมต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือยกเลิกเป็นกรณีไป แต่แนวทางใหม่จะนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน

นายยงยุทธ โกเมศ กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า คณะกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) ก่อนเข้ากระบวนการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีหน้าที่ออกประกาศเป็นการทั่วไปว่า กฟภ. มีความต้องการจัดซื้อที่ดินบริเวณใด แล้วพิจารณาที่ดินที่เสนอขาย ส่วนการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 นั้น คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินต้องติดต่อเจ้าของที่ดินหรือนายหน้า และไม่ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป แต่เป็นการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินตามความต้องการของ กฟภ. จะเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนดหรือไม่

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 เป็นการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงไม่มีการประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ โดยคณะกรรมการจัดหาที่ดินต้องขอคัดระวางจากกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินของแต่ละพื้นที่ อย่างน้อย 3 – 5 แปลง เพื่อเลือกที่ดินแปลงที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ กฟภ. แล้วติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินโดยตรงเพื่อต่อราคา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาผู้ประเมินอิสระ แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาต่อไป

นายอนุชา พิทยานันท์ กรรมการ มีความเห็นว่า กฟภ. ควรพิจารณาราคากลางอย่างรอบคอบ โดยตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 2 – 3 แปลง

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า การพิจารณาราคากลางของ กฟภ. จะพิจารณาจากราคาผู้ประเมินอิสระอย่างน้อย 2 ราย ประเมินราคาที่ดินแปลงที่เหมาะสม และคำนวณราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเพื่ออนุมัติราคากลางต่อไป



-5-

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ สอบถามว่า การระวางที่ดินของ กฟผ. มีข้อกำหนดหรือไม่ ว่าต้องไม่น้อยกว่าเท่าใด

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า ไม่มีข้อกำหนด

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ สอบถามว่า หากไม่มีข้อกำหนดไว้ กฟผ. จะได้รับประโยชน์ ใดๆจากการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินในครั้งนี้

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า เนื่องจากแนวทางปฏิบัติเดิม บางข้อจะขัดกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 กฟผ. จึงต้องปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว และหากคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ แนวทางใหม่แล้วจะทำให้กระบวนการจัดซื้อมีความรวดเร็วขึ้น และสามารถจัดซื้อที่ดิน ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ดินที่ กฟผ. มีความต้องการ และขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ กฟผ. เป็นวิธีการจัดหาแบบเดียวกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพียงแต่ กฟผ. ออกระเบียบเองและไม่อ้างอิงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยขอยกเว้นจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ สอบถามว่า กฟผ. ได้จัดทำข้อมูลเพื่อวัดผลหรือไม่ว่า หากดำเนินการตามแนวทางเดิมจะจัดซื้อที่ดินได้เท่าใด และหากดำเนินการตามแนวทางใหม่ จะสามารถจัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเท่าใด

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ชี้แจงว่า ในปี 2561 กฟผ. มีที่ดินที่ต้อง ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 126 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อเดิม จำนวน 53 แปลง คงเหลืออีกจำนวน 73 แปลง อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการ แนวทางใด ทั้งนี้หากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินฯ ประกาศใช้ ก็จะทำให้การ ดำเนินงานมีความชัดเจนและสามารถจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก การดำเนินการตามแนวทางใหม่อาจพบปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถปรับปรุงกระบวนการ ได้ เนื่องจาก กฟผ. ได้หารือกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิด และหาก กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงแนวทางดังกล่าว ก็ต้องนำเสนอขออนุมัติ ผวก. แต่แนวทางที่ปรับปรุงต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ



**สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)**

รายการ	ปี 2561 ม.ค.-ก.พ.	ปี 2560 ม.ค.-ก.พ.
<b>ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน</b>		
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)</b>		
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี		
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	6.7%	4.8%
• เป้าหมาย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)	92.1%	122.4%
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน		
• ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปัจจุบัน (ม.ค.-ก.พ.) สามารถเบิกจ่ายได้	43.8%	50.9%
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</b>	4,714.22	4,734.06

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2561 แนบ

**2.2 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2561 ประจำเดือน ก.พ. 2561**

กฟผ. มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (ม.ค. - ธ.ค. 2561) จำนวน 32,478.3 ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 2561) จำนวน 2,350.8 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริงจำนวน 2,165.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของแผนการเบิกจ่าย 2 เดือน หรือร้อยละ 6.7 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

ในการนี้ กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2561 ประจำเดือน ก.พ. 2561 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2561

- วงเงินงบประมาณปี 2561	106,853.066	ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	32,478.332	ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค. - ก.พ.)	2,350.822	ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้ปี 2561 (ม.ค. - ก.พ.)	2,165.903	ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ	92.1	ของแผนการเบิกจ่าย 2 เดือน
- หรือร้อยละ	6.7	ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) ปัจจุบัน (ม.ค. - ก.พ.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 43.8 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

**2.3 รายงานการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2560**

กฟผ. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 แล้ว เห็นว่า การควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



ในส่วนของสำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ผลการสอบทานพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในส่วนใหญ่มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กฟภ. ได้มีการจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนด รวมทั้งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว และได้รายงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 24 เม.ย. 2561 แล้ว

#### 2.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2560 (ม.ค. – ธ.ค. 2560) ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. นำเสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบด้วยแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

#### 2.5 งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2560

2) รับทราบการแต่งตั้ง โยภย่าย บุคลากรของ สตง.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

#### 3. ประเด็นที่น่าเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2561 ต่อไป

#### การพิจารณาของกรรมการ กฟภ.

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า ตามตารางสรุปข้อมูลหน่วยสูญเสียที่นำมาประกอบการพิจารณา แสดงให้เห็นว่า ปีที่ผ่านมาทำได้ดีกว่า กล่าวคือ เดือน ม.ค. – ก.พ. 2560 กฟภ. มีหน่วยสูญเสีย คิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2561 ที่มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ซึ่งผมวิเคราะห์แล้ว ไม่น่าจะเกี่ยวกับวินิจดหน่วย เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกัน แต่สาเหตุหลักอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอทราบว่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2561 เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด

นางชุตีมา เผ่าชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ชี้แจงว่า หน่วยสูญเสียประจำเดือน ม.ค. 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.2 และประจำเดือน ก.พ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีค่า Loss ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.4

มติที่ประชุม รับทราบ

